

บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ

ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายเอนก มูลมั่ง	ประธานกรรมการ		
๒	นายเทอด สิงหราช	กรรมการ		
๓	นายอนุวัฒน์ สุตินวงศ์	กรรมการ		
๔	นายจิรวุฒิ สุขเกษม	กรรมการ		
๕	นายลม สุขแจ่ม	กรรมการ		
๖	นางสาวณัฐชนันท์พร อุสัมฤทธิ์	กรรมการ	-	
๗	นางสาวสุภาพร สุพามาลา	กรรมการ	-	
๘	นางวรรณรัตน์ สุวรรณพงศ์	กรรมการ		
๙	นายถวิล สิริปัญญาธิรัตน์	กรรมการ	-	
๑๐	นายมนต์ ไช้มุก	กรรมการ		
๑๑	นายไชยวุฒิ แกมพยัคฆ์	เลขานุการ		

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

โดยมีนายเอนก มูลมั่ง เป็นประธานกรรมการฯ เป็นประธานในที่ประชุม ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ประธาน

สวัสดีครับท่านคณะกรรมการทุกท่าน ตามที่ทุกท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒(๓) กำหนดให้ คณะกรรมการฯ มีหน้าที่กำหนดแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผลแผนและดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนานั้น ซึ่งระเบียบดังกล่าวกำหนดให้ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปีละ ๑ ครั้ง คือ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ดำเนินการร่างรายงานผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามาเรียบร้อยแล้วซึ่งผมจะได้ชี้แจงให้ทุกท่านทราบในระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา

ประธาน ก่อนอื่นผมจะขอชี้แจงเรื่องอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมี ดังนี้

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๓. รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการการพัฒนา
ท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ตีพิมพ์ประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน
๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ต่อไปจะดูเรื่องการกำหนดแนวทางการติดตามก่อนว่า การกำหนดแนวทางวิธีการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ ได้กำหนดแนวทาง วิธีการ
ในการติดตามและประเมินผล โดยควรมีการกำหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล ก็
เพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินกิจกรรมในแต่ละโครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนด
ไว้หรือไม่และผลของการดำเนินงานตามโครงการเกิดประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้
หรือไม่ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ จะมีการแบ่งแยกการดำเนินงานในการติดตามและ
ประเมินผลไว้อย่างชัดเจน ในส่วนของแนวทางคณะกรรมการท่านใดมีข้อคิดเห็นอย่างไรบ้าง เชิญ
เสนอได้เลยครับ

นางวารรัตน์ สุวรรณพงศ์

คะท่านประธานตามที่ดูในเอกสาร ดิฉันเห็นว่า การกำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อได้กำหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผล โดยมีการกำหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล ก็เพื่อ
ตรวจสอบว่าการดำเนินกิจกรรมในแต่ละโครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้
หรือไม่และผลของการดำเนินงานตามโครงการเกิดประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้
หรือไม่ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ จะมีการแบ่งแยกการดำเนินงานในการติดตามและ
ประเมินผลไว้อย่างชัดเจน และในการกำหนดแนวทางและวิธีการมีการดำเนินการตามหนังสือ และ
คู่มือของกระทรวงมหาดไทย ได้มีการกำหนดกรอบแนวทาง ไว้ชัดเจนแล้ว ทำให้เข้าใจได้ไม่ยากคะ

โดยมีการพิจารณา ตามแบบประเด็นการพิจารณา โดยประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกาติดตามและประเมินผล
โครงการเพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการ
ติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนซึ่งรูปแบบและประเด็นการพิจารณาเป็นไปตามตัวกำหนดที่
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี เป็นไปตามระเบียบฯ ซึ่งในส่วนนี้คิดว่าเหมาะสมแล้วคะ

ประธาน ต่อไปก็จะเข้าสู่รายละเอียดซึ่งผมจะอธิบาย โดยคร่าวๆ เกี่ยวกับผลการติดตามและประเมินผลแผน ซึ่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้จัดทำเป็นร่างขึ้นมาประกอบด้วย ๖ ส่วนดังนี้คือ ส่วนที่ ๑ บทนำ ก็จะกล่าวถึงหลักการ ความสำคัญ วัตถุประสงค์ ขั้นตอน วิธีการ กรอบแนวทางในการดำเนินการติดตามและประเมินผล ซึ่งผมอยากให้ดูส่วนนี้และให้ท่านพิจารณากำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามว่าที่ดำเนินการอยู่เหมาะสมหรือไม่ ขอเชิญเสนอได้ครับ

ประธาน ครับ ท่านอื่นมีอะไรจะเสนอแนะอีกบ้างครับ ต่อไปก็จะเป็นผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ และแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๑. ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๔๑ โครงการ
งบประมาณ ๑๐,๔๙๐,๒๐๒ บาท
๒. ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว - ๐
๓. ยุทธศาสตร์ พัฒนาการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวน ๑๔ โครงการ
งบประมาณ ๑,๒๕๑,๓๑๘.๖๐ บาท
๔. ยุทธศาสตร์ อนุรักษ์และสืบสานศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ปราชญ์ชาวบ้าน จำนวน - โครงการ
๕. ยุทธศาสตร์ เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง จำนวน ๓ โครงการ
งบประมาณ ๖๗,๖๕๐ บาท
๖. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๒๒,๖๐๐ บาท
๗. ยุทธศาสตร์ การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
จำนวน ๓๔ โครงการ งบประมาณ ๘๓๑,๔๔๕ บาท

โดยได้ดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ และฉบับเพิ่มเติมที่ ๓/๒๕๖๔ ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๙๓ โครงการ จากโครงการในแผนพัฒนาทั้งหมด ๗๘๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๘๒ ตามที่ได้ชี้แจงรายละเอียดบางส่วนไปแล้วนั้น ท่านคณะกรรมการท่านใดคิดเห็นอย่างไรบ้างขอเชิญแสดงความคิดเห็นครับ

นางวรรณรัตน์ สุวรรณพงศ์ จากที่ท่านประธานได้แจ้งมานั้น ตามรายละเอียดเอกสารที่นำเสนอ นั้น ในส่วนผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อจากโครงการต่าง ๆ ที่ได้มีการดำเนินการ กับจำนวนโครงการที่ได้มีการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และฉบับเพิ่มเติมที่ ๓/๒๕๖๔ ซึ่งอยู่ในอัตราที่ไม่มากนัก อาจเป็นเพราะระยะเวลาและจำนวนโครงการที่เยอะ งบประมาณที่อบต.ได้รับการจัดสรรมาก็อาจไม่เพียงพอ ทำให้สามารถดำเนินโครงการได้น้อย แต่คิดว่าโครงการที่ดำเนินการก็ได้ดำเนินการครอบคลุมทุกด้าน แต่เมื่อเป็นเช่นนี้ อบต.ก็ควรมีมาตรการหรือแนวทางการพัฒนาหรือการดำเนินโครงการให้ได้มากที่สุด

ประธาน

ครับสำหรับโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีและฉบับเพิ่มเติมที่ ๓/๒๕๖๔

ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อได้มีการปรับลดโครงการลงเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปได้ บรรลุเป้าหมายมากขึ้น และเป็นความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ และระเบียบกำหนดให้ประเมินผลปีละ ๑ ครั้ง ของปีงบประมาณ

นางวรารัตน์ สุวรรณพงศ์

จากการดูผลจากการตั้งประเด็นพิจารณาข้อ ที่(๓) การนำแผนไปปฏิบัติ ในประเด็นที่ ๔ ด้านผลการดำเนินโครงการ ตามที่ได้ตั้งเกณฑ์คะแนน มากก็ถือเหมาะสม แต่ เรายังดำเนินการได้เพียงร้อยละ ๑๔.๒๖ ซึ่งก็เป็นผลมาจาก จำนวนโครงการที่นำมาดำเนินการไม่มากนัก เมื่อเทียบอัตราส่วนร้อยละกับจำนวนโครงการทั้งหมด ก็ควรเสนอผู้บริหารปรับปรุงแก้ไขการพัฒนา เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มากขึ้น ส่วนประเด็นผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโครงการก็ไม่มี ก็ถือว่าดีค่ะ

ต่อไปเป็นส่วนที่ ๕ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ซึ่งท่านคณะกรรมการก็คงมีความเข้าใจในส่วนนี้ดี

สำหรับส่วนที่ ๕ การติดตามคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีและฉบับเพิ่มเติมที่ ๓/๒๕๖๔ ซึ่งตามที่แจ้งแล้วว่าเป็นการสรุปคุณภาพแผนฉบับนี้ ซึ่งเราก็ได้สรุปไปแล้ว ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ และในส่วนที่ ๖ การสรุปผลในภาพรวมของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท่านคณะกรรมการท่านใด มีอะไรจะนำเสนออีกบ้างครับขอเชิญได้เลยค่ะ

นายไชยวุฒิ แถมพัยค์

กระผมในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ อยากจะให้มีการเสนอแนะผู้บริหารในการพิจารณาให้มีการติดตามหรือรายงานผลการดำเนินโครงการทุกโครงการ เพื่อจะได้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนา และขอความร่วมมือ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบแต่ละโครงการ ได้จัดส่งผลการดำเนินงานตามที่ผมได้ให้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ร้องขอเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด้วยครับ

ประธาน

ครับผมขอให้มีการบันทึกและนำเสนอเป็นข้อแนะก็ผู้บริหารในคราวต่อไปนะครับ สำหรับวันนี้ผมก็จะขอนำเอาผลการประเมินให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งได้มาช่วยในการจัดทำรายงาน เพื่อได้จัดทำรายงานเสนอผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารได้แจ้งต่อสภาและ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบต่อไปครับ และขอขอบคุณกรรมการทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ สละเวลาร่วมประชุม ขอปิดประชุมครับ



(นายไชยวุฒิ แถมพัยค์)

เลขานุการ

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.



(นายเอนก มุลมั่ง)

ประธานคณะกรรมการการติดตามฯ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม